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โดย ส านักการประชุม ส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา 

 วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมีพลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง  
และนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด 
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จ านวน ๑๓ คน เป็นเวลาพอสมควร 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ไม่มี) 
 

 (๒) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 
  

 (๓) กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 

 เรื่องด่วน  จ านวน ๑ เรื่อง 
 

 
 

  ผลการพิจารณา 

  โดยที่ข้อบังคับ ข้อ ๑๓๘ ก าหนดว่า เมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการแห่ง 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม หรือร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายแล้ว ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
ขึ้นคณะหนึ่งมีจ านวนตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาก าหนด เพ่ือพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

 

 - ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๓๘)  
 

 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ 
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  ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมได้พิจารณา
และลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว  
ที่ประชุมวุฒิสภาจึงได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๓๘ จ านวน ๔๕ คน ประกอบด้วย 

 ๑. นางสาวกนกรัตน์  ขุนทอง 
 ๒. ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน์ 
 ๓. นายค านณู  สิทธิสมาน ๔. นายเจน  น าชัยศิริ  
 ๕. นายเฉลา  พวงมาลัย ๖. นายเฉลิมชัย  เฟื่องคอน 
 ๗. พลต ารวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร ์ ๘. พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ 
 ๙. นายณรงค์  รัตนานุกูล         ๑๐. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์  
  ๑๑. นางดวงพร  รอดพยาธิ์         ๑๒. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย  
   ๑๓. พลต ารวจเอก เดชณรงค์  สุทธิชาญบัญชา  
  ๑๔. นายถนัด  มานะพันธุน์ยิม         ๑๕. พลเรือเอก ทวีชัย  บุญอนันต์ 
  ๑๖. นายทววีงษ ์ จุลกมนตรี         ๑๗. ศาสตราจารย์นิสดารก์  เวชยานนท์ 
  ๑๘. นายประพันธุ์  คูณม ี ๑๙. นางประภาศรี  สุฉันทบุตร   
  ๒๐. นายประสิทธิ์  ปทุมารกัษ์         ๒๑. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ 
  ๒๒. นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท ์       ๒๓. นายพนิต  ธีรภาพวงศ์    
  ๒๔. พลเอก พิศณ ุ พุทธวงศ์         ๒๕. นายมณเฑียร  บุญตัน  
  ๒๖. พลเอก เลศิรตัน ์ รตันวานิช         ๒๗. นางวรารัตน์  อติแพทย์  
  ๒๘. พลเอก วสันต์  สุริยมงคล         ๒๙. นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ  
  ๓๐. นายวิทยา  ผวิผ่อง         ๓๑. นางสาววิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์ 
  ๓๒. นางสาววิไลลักษณ์  อรินทมะพงษ์   ๓๓. นายวิวรรธน์  แสงสุริยะฉัตร 
  ๓๔. พลเอก วีรัณ  ฉันทศาสตร์โกศล      ๓๕. นายวุฒิพันธุ์  วิชัยรัตน์ 
  ๓๖. พลเอก สนธยา  ศรีเจรญิ         ๓๗. นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  
  ๓๘. นายสมชาย  หาญหิรญั           ๓๙. นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ 
 ๔๐. พลเอก สุรเชษฐ ์ ชัยวงศ์   ๔๑. นายสุวรรณ  เลิศปัญญาโรจน์ 
 ๔๒. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ ๔๓. นายอนุพร  อรุณรัตน์  
 ๔๔. นายอมร  นิลเปรม   ๔๕. พลเอก อาชาไนย  ศรีสุข  
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 (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว     จ านวน ๑ เรื่อง 
 

 
 

  ผลการพิจารณา 

  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   
(นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ) รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ คนที่สาม (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ (นายจิรชัย   
มูลทองโร่ย) และกรรมาธิการวิสามัญ (ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน์) ได้ร่วมกันเสนอรายงาน
ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ 
ที่เกี่ยวกับคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและฝ่ายนิติบัญญัติ เพ่ือให้เป็นแหล่งข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งท าให้
ปวงชนชาวไทยได้รับรู้และได้มีส่วนร่วมกันท าหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสืบไป ดังนี้  
  ๑. คุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในยุคการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ คุณูปการของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในเรื่องดังกล่าวเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) โดยพระองค์ทรงมีแนวพระราชด าริจัดระบบการปกครองประเทศใหม่ เนื่องจาก
ประเทศไทยต้องเผชิญกับลัทธิล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก รวมถึงทรงสนับสนุนให้เด็กไทยมีโอกาส 
ไปศึกษาต่อในประเทศตะวันตก เพ่ือเป็นการ "พัฒนาคน" ส าหรับใช้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) ทรงมีพระราชด าริจัดตั้ง 
"ดุสิตธานี" ขึ้น เพ่ือเป็นการทดลองเรียนรู้รูปแบบการปกครองบ้านเมืองในระบอบประชาธิปไตย
จนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) ซึ่งเป็นสมัยที่แนวความคิด
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยเป็นไปอย่างกว้างขวางและเริ่มรุนแรงยิ่งขึ้น  
โดยในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ "คณะราษฎร" ได้ท าการยึดอ านาจการปกครองประเทศเพ่ือเปลี่ยนแปลง
การปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยให้พระมหากษัตริย์ 
อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ และวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ รัชกาลที่ ๗ ได้ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรสยาม เพ่ือให้ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามทีไ่ด้มีการเรียกร้อง ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
(รัชกาลที่ ๘) เหตุการณ์บ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมาก จึงได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบ้านเมืองและเพ่ือให้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

 - รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง คุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและฝ่ายนิติบัญญัติ  
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พิจารณาเสร็จแล้ว 
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  ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่  ๙) นอกจากจะทรงยึดถือและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญโดยเคร่งครัด 
เพ่ือรักษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้ว ยังทรงน า  
หลักนิติธรรมมาเป็นปัจจัยรากฐานในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังทรงมีคุณูปการต่อการแก้ไขปัญหา
วิกฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยหลายเหตุการณ์ ส าหรับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) ประเทศไทย
ยังคงยึดมั่นต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแม้จะมี
เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญหลายครั้ง และเพื่อธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รัชกาลที่ ๑๐ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยและพระราชทาน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และเป็นกลไกหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงยึดมั่น 
ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อไป  
  ๒. คุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อฝ่ายนิติบัญญัติภายใต้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ทรงยึดถือและทรงให้ความส าคัญต่อฝ่ายนิติบัญญัติ 
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของอ านาจอธิปไตยส าหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ซึ่งเห็นได้จากการที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเสด็จพระราชด าเนินมาด้วยพระองค์เอง
ในรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา รวมถึงการแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธยสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว เพ่ือประกอบรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา การที่ทรงมีพระราชด ารัสในพิธีเปิดประชุมรัฐสภา
หรือในวาระต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ  โดยทรงเน้นย้ าให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประเทศชาติ 
และประชาชนอย่างแท้จริง รวมถึงเพื่อให้การปกครองประเทศด าเนินไปตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นอกจากนี้ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในกฎหมายที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ
ตามค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา รวมถึงทรงลงพระปรมาภิไธยและพระราชทานรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยตามที่ผ่านความเห็นชอบจากการออกเสียงประชามติของประชาชน ส าหรับในด้าน 
ที่เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ พระมหากษัตริย์ได้เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเป็นองค์ประธาน
ในพิธีเปิดการประชุมสหภาพรัฐสภา เพ่ือแสดงให้ทั่วโลกเห็นว่าทรงให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ 
และความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกสหภาพรัฐสภา  
  ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงมีข้อเสนอแนะว่า บทความและความประทับใจต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองของประเทศไทย ทั้งในช่วงก่อนและหลังจากที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลง 
เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้สะท้อนให้เห็นถึง  
การยอมรับ การเชิดชูและให้เกียรติ การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายสูงสุดของประเทศ และเหนือ 
สิ่งอื่นใด คือ ความเอาใจใส่และห่วงใยที่ทุกฝ่ายตา่งมีใหก้ัน ซึ่งล้วนมีที่มาจากคุณูปการท่ีพระมหากษตัรยิ์ 
ทรงมีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต่อฝ่ายนิติบัญญัติ 
มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน สมควรเผยแพร่ให้เด็กนักเรียน เยาวชน นิ สิตนักศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง  
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และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักรู้ เข้าใจ และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณถึงคุณูปการของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ 
ฝ่ายนิติบัญญัติ รวมทั้งน าเอาข้อแนะน าทั้งหลายในพระราชด ารัสไปประพฤติ ปฏิบัติในหน้าที่ของ 
แต่ละคน เพ่ือความผาสุก ความเจริญ และความมั่นคงมั่งคั่งของประเทศชาติและประชาชนสืบไป 

  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภา 
ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฉบับนี้ 
เป็นเอกสารทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับปวงชนชาวไทยและเชื่อมโยง  
ให้คนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจในความเป็นมาของชาติบ้านเมืองและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตรยิ์ 
อย่างไรก็ดี ควรเน้นประเด็นหัวใจของเรื่องให้ชัดเจน เช่น เน้นข้อความส าคัญที่ เป็นพระอัจฉริยภาพ 
ของพระมหากษัตริย์ เน้นข้อความพระราชด ารัสที่มีความส าคัญ เน้นให้ทราบว่าพระมหากษัตริย์ทรงมี
พระราชกรณียกิจต่อการเมืองการปกครองที่ล้ าลึกเกินกว่าผู้คนจะหยั่งถึงได้ในบางกรณี รวมทั้งควรมี  
การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติ 
และประชาชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพ่ือให้มีความเข้าใจสถาบันกษัตริย์อย่างถ่องแท้และรอบด้าน  
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกว่าต้องพิทักษ์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งควรจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ให้เห็นถึงความดีงามของพระมหากษัตริย์เชื่อมโยงกับเรื่องการเมืองการปกครอง จัดกิจกรรม
ให้เยาวชนและประชาชนตระหนกัถึงคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งควรบังคับใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างจริงจัง นอกจากนี้ ควรพิจารณาน าการสื่อสารที่เป็นระบบ
เข้ามาบริหารจัดการทั้งในส่วนของผู้ส่งสาร ตัวสาร ผู้รับสาร และช่องทางการสื่อสาร เพ่ือให้รายงาน  
การพิจารณาศึกษาฉบับนี้ออกสู่สาธารณะชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   
(นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญขอขอบคุณสมาชิกวุฒิสภา 
ที่ได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ทั้งต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ ประเทศชาติ 
และประชาชน ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญมีที่ปรึกษาที่เป็นนักประวัติศาสตร์และนักการสื่อสาร 
ซึ่งสามารถน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาไปพิจารณาด าเนินการเพ่ือให้รายงาน 
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป  

  ที ่ประช ุมพิจารณาแล้ว เห ็นชอบด้วยก ับรายงานพร้อมทั ้งข ้อ เสนอแนะ  
ของคณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี
พิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

 (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา     (ไม่มี) 
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 (๖) เรื่องที่เสนอใหม่     จ านวน ๒ เรื่อง 
 

 
 

  ผลการพิจารณา 

  ในการพิจารณารายงานกิจการประจ าปี งบดุล บัญชีก าไรและขาดทุนของธนาคาร 
เพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ของที่ประชุมวุฒิสภา 
กรรมการผู้จัดการธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (นายรักษ์  วรกิจโภคาทร) กับคณะ  
ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

  จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน 
และการคลัง ซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยรองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง (นายลักษณ์  วจนานวัช)  ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม  
สรุปได้ว่า ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ควรเพ่ิมความระมัดระวังและให้
ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อ เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงในปีต่อไป ควรจ าแนกข้อมูลและก าหนดมาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าตามศักยภาพ
อย่างครอบคลุม ในระยะแรก ควรสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่สามารถฟ้ืนตัวได้เร็ว 
อย่างเต็มที่ ควรมีมาตรการช่วยเหลือประคับประคองผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่นที่ฟ้ืนตัวช้ากว่า 
และให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดั้งเดิมเพ่ือปรับตัวไปสู่ความสามารถในการแข่งขันใหม่ 
ควรติดตามสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังเปราะบางและความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด 
โดยพัฒนาระบบเตือนภัยและระบบสนับสนุนข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจส าหรับลูกค้า ควรเร่งพัฒนาระบบ
ธุรกิจหลักของธนาคาร ระบบพิจารณาอนุมัติประกันภัย ให้ทันสมัยตามแผนการลงทุนที่ก าหนดไว้  
โดยควรให้ความส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนทางธุรกิจให้เป็นไปตามหลักสากล และจ าเป็นต้องท า
ความสะอาดข้อมูล หรือท า Data Cleansing ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน แล้วจึงโอนย้ายข้อมูลขึ้นสู่ระบบ
ธุรกิจหลักใหม่ ควรพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้ภาคการส่งออกเติบโตอย่างยั่งยืน และสนับสนุน
สินเชื่อให้ผู้ประกอบการน าเข้าเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต ธสน. ควรมีบทบาทน า ในการพัฒนาระบบการธนาคารเพ่ือความยั่งยืนด้วยกรอบนโยบาย 
การด าเนินงานที่เป็นมิตรต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยออกตราสารหนี้สีเขียว หรือ Green Bond 
เพื่อการระดมทุนเพิ่มขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการประกันที่สอดคล้องกับนโยบายการเงิน
ท่ีมีความรับผิดชอบ หรือ Responsible Finance เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ส่งออกและผู้น าเข้า
ริเริ่มจัดท าโครงการที่เป็นมิตรต่อชุมชน สังคม หรือส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เช่น โครงการ
พลังงานทางเลือก โครงการบ าบัดน้ าเสีย หรือนวัตกรรมการขนส่งที่ใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาด 

 

 ๖.๑ รายงานกิจการประจ าปี งบดุล บัญชีก าไรและขาดทุนของธนาคาร 
เพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕  
(ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖) 
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  ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธานของ 
ที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความเห็นและมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า โดยที่
วัตถุประสงค์การจัดตั้งธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เพื่อให้ประกอบธุรกิจ
อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออก การน าเข้าและการลงทุน เพ่ือการพัฒนาประเทศ ธสน.  
จึงเป็นธนาคารเพ่ือการพัฒนามิใช่การประกอบธุรกิจเพ่ือหาก าไรเป็นหลัก ดังนั้น ธสน. จึงต้องยืนหยัด
การด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งดังกล่าว และควรมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนา 
SME ที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร โดยช่วยให้สามารถน าสินค้าออกสู่ตลาดโลกเพ่ือการค้าขายระหว่าง
ประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงการคลังควรก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของ ธสน. ด้วยการก าหนดตัวชี้วัดที่สร้างโอกาสให้ ธสน. สามารถด าเนินกิจกรรมธนาคารเพ่ือการพัฒนา 
ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนได้อย่างยั่งยืน 

  จากนั้น กรรมการผู้จัดการธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
(นายรักษ์  วรกิจโภคาทร) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
มีความมุ่งมั่นในการด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์การจัดตั้งธนาคารมาโดยตลอด ซึ่งผลการด าเนนิการ
ที่ผ่านมา เช่น การตึงอัตราดอกเบี้ย การให้ความรู้และโอกาส รวมถึงการให้เงินทุน ท าให้เกิด Smart 
Farmer มากกว่า ๑,๐๐๐ ราย ท าให้สินค้าเกษตรสามารถวางตลาดและในแพลตฟอร์มระดับโลกได้  
อีกทั้งกระทรวงการคลังได้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมท าให้ ธสน. มีเงินทุนในการด าเนินกิจกรรม  
ตามวัตถุประสงค์ได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๕ และ ปี ๒๕๖๖ ธสน. ได้ออกตราสารหนี้สีเขียว 
หรือ Green Bond อย่างต่อเนื่อง และมีแผนออก Blue Bond ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่ระดมทุนเพ่ือน ามาเพ่ือ
ใช้กับโครงการที่เป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะต่อไป  

  ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 
 

 
 

  ผลการพิจารณา 

  ในการพิจารณารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน และส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ของที่ประชุมวุฒิสภา เลขาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (นายคมกฤช  ตันตระวาณิชย์) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจง
ต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

  จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการพลังงาน ซึ่งประธาน
วุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง  
(พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า การเสนอ
รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ กกพ. ยังมีความล่าช้า ท าให้การพิจารณาข้อสังเกต 

 ๖.๒ รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน และส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐) 
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และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของวุฒิสภา เกี่ยวกับรายงานไม่เกิดประโยชน์ และไม่มีผลในทางปฏิบัติ
เท่าที่ควร จึงควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข โดยเสนอแนะให้ กกพ. จัดท ารายงานประจ าปีให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป เพ่ือให้รายงานประจ าปีฉบับปัจจุ บันสามารถท าได้ทันเวลา 
สอดคล้องกับสถานการณ์และการด าเนินการในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถน าผลการพิจารณาข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงต่อวุฒิสภาและประชาชนทั่วไป
เข้าใจได้อย่างถูกต้องและทันต่อสถานการณ์พลังงาน อีกทั้ง กกพ. ควรเร่งรัดผลักดันการด าเนินการ
โครงการต่าง ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 
สถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันและอนาคต ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และโดยที่การจัดท า
รายงานประจ าปีมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการก ากับการประกอบกิจการพลังงานไว้หลายประการ 
เพ่ือให้การก ากับมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรมีการเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับแผนปฏิบัติการ
ก ากับกิจการพลังงาน และประเมินผลการปฏิบัติว่าเป็นไปตามตัวชี้วัดของแผนงานและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยน าข้อมูลดังกล่าวแสดงไว้ในรายงานประจ าปี เพ่ือให้วุฒิสภา
สามารถพิจารณาและติดตามผลการด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้  การเสนอรายงานประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังไม่ตรงตามรูปแบบที่ก าหนด และมีความล่าช้า กกพ. จึงควรเร่งรัดด าเนินการจัดท า
รายงานประจ าปี เช่น การด าเนินการจัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปีในลักษณะของหนังสือราชการ  
ไม่ต้องท าเป็นรูปเล่มสวยงามเพ่ือลดระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สามารถเสนอต่อวุฒิสภา  
ในปีงบประมาณถัดไป และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการด าเนินงานการก ากับการประกอบกิจการพลังงาน 
เช่น การรายงานการปรับลดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชน  
ไม่มีเหตุผลในการตัดสินใจว่าปรับลดค่าใช้จ่ายเพราะเหตุใด ในรายงานฉบับนี้ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การซื้อและขายพลังงานไฟฟ้าระหว่างหน่วยงานผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยกันเอง หรือการซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจาก 
Solar Rooftop ส านักงาน กกพ. ควรผลักดันการจัดตั้งกิจการพลังงานแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service : OSS) การส่งเสริมการแข่งขันกิจการพลังงานยังขาดการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน 
หรือผู้ประกอบการรายย่อย และแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันเสรี ควรมีการก าหนดมาตรฐานการ  
เข้าใช้งานอย่างเปิดเผย ชัดเจน เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีความโปร่งใสเพ่ือสนับสนุนให้เกิด 
การเข้าใช้งานโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ส าหรับผลการด าเนินงานบริหารกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า กกพ. ควรมีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการทบทวนหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการ
ประกาศขอรับการสนับสนุนยื่นข้อเสนอโครงการ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอโครงการ
สามารถได้รับทราบอย่างทั่วถึง และปัญหาอุปสรรคการพิจารณาอนุมัติโครงการ นอกจากนี้ กองทุนฯ 
ควรเร่งตรวจสอบสาเหตุและสรุปข้อเท็จจริงของการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของส านักงาน กกพ. 
รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และแจ้งผลการติดตามเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี 
ในปีถัดไปด้วย 

  ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธาน 
ของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความเห็นและมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า 
เนื่องจากเรื่องพลังงานเป็นเรื่องจ าเป็นและมีความส าคัญ ปัญหาเรื่องพลังงานส่งผลกระทบต่อประเทศ
และประชาชนโดยกวา้ง ประกอบกับ กกพ. ได้ก าหนดวิสัยทัศนว์่า “ก ากับกิจการพลังงานเพ่ือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนและส่งเสริมการแข่งขันให้เหมาะสมเป็นธรรม” กกพ. จึงควรเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลเรื่อง
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พลังงานเพ่ือให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม และมีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับการท าหน้าที่ก ากับดูแล
เรื่องพลังงานของ กกพ. ว่าเป็นไปตามกฎหมายและวิสัยทัศน์หรือไม่ อาทิ ก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 
ในปัจจุบันและความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดมีความแตกตา่งกันมากนอ้ยเพียงใดซึ่งจะมีผลตอ่การน ามาคดิ
ราคาพลังงาน มีการแยกต้นทุนพลังงานที่ได้แต่ละแหล่งการผลิตหรือไม่ แนวโน้มการลดลงและปัญหา
อุปสรรคของก๊าซที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงมีนโยบายการน าเข้าก๊าซจากแหล่งอื่นหรือไม่ มีการรับซื้อ
ไฟฟ้าแบบเปิดให้มีการเสนอราคาเพ่ือให้เกิดการแข่งขันหรือไม่ กกพ. มีการส่งเสริมให้ประชาชนติดตั้ง
โซลาร์ รูฟ อย่างไร กกพ. ควรน าเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมมาใช้เพ่ือการส่งเสริมและการพัฒนา  
โดยด าเนินการร่วมกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และควรให้
ความส าคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งเป็น
เป้าหมายการพัฒนาระดับโลก กกพ. ควรท างานเชิงรุกมากกว่าเป็นการสนับสนุนให้การด าเนินการ
เป็นไปตามนโยบายเท่านั้น นอกจากนี้ เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเห็นว่า ในจังหวัดราชบุรีควรมีการขยาย
ขอบเขตพ้ืนที่ประกาศเพ่ือให้สามารถใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าครอบคลุมพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ  
จากโรงไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้น 

  จากนั้น เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (นายคมกฤช   
ตันตระวาณิชย์) และผู้ช่วยเลขาธิการ (นายนฤมิตร  สว่างผล) ได้ร่วมกันตอบชี้แจงสรุปได้ว่า ส านักงาน 
กกพ. และคณะกรรมการ กกพ. เป็นองค์กรก ากับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติตามภารกิจ  
ที่ก าหนดในกฎหมาย โดยด าเนินการภายใต้นโยบายที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) และเป็นไปตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (แผน PDP)  
ซึ่งการผลิตไฟฟ้าเข้าระบบจะต้องเป็นไปตามนโยบายที่ผ่านความเห็นชอบจาก กพช. แล้ว ปัจจุบัน  
มีการปรับเปลี่ยนการรับซื้อไปตามความตอ้งการใช้พลังงานในแตล่ะช่วงเวลาซึง่ราคาพลังงานก็จะเปน็ไป
ตามราคาในช่วงเวลานั้น ตัวเลขความต้องการการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับก าลังการผลิต 
ไม่แตกต่างกันมากนักอยู่ในระดับที่รองรับความต้องการได้ โดยพลังงานหมุนเวียนไม่น ามานับรวม  
เพราะมีจ านวนไม่สูงพอที่จะส่งผลต่อความมั่นคงทางพลังงาน การรับซื้อพลังงานหมุนเวียนเข้ามา  
เพ่ือเพ่ิมพลังงานสีเขียวเท่านั้น การผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้ในครัวเรือน หรือโรงไฟฟ้าชุมชน กกพ. มีหน้าที่  
ให้ความรู้แก่ประชาชนและการอนุญาตเชื่อมต่อ ซึ่งการติดตั้งโซลาร์ รูฟ อาจมีความไม่คุ้มค่าต้องพิจารณา
การใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันของแต่ละครัวเรือน ส าหรับการขยายขอบเขตพ้ืนที่ประกาศต้องด าเนินการ
ตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ซึ่งก าหนดให้พ้ืนที่ประกาศมีรัศมี ๕ กิโลเมตร 
จากโรงไฟฟ้า ซึ่งการขยายขอบเขตพ้ืนที่ประกาศและการใช้เงินกองทุนต้องผ่านการประชาคมจากประชาชน 
ในพ้ืนที่ประกาศ โดยการขยายพ้ืนที่ประกาศต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและข้อมูลทางวิชาการรองรับ 
ส าหรับการใช้เงินสามารถใช้เงินนอกเขตพ้ืนที่ประกาศได้ซึ่งมีหลักเกณฑ์ส าคัญว่าประชาชนในพ้ืนที่
ประกาศต้องได้ประโยชน์ในการใช้เงินนอกเขตพ้ืนที่ประกาศนั้น  และเกี่ยวกับ เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขอรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิก
วุฒิสภาไปพิจารณาศึกษาต่อไป  

  ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 
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เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว 
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  ผลการพิจารณา 

  ที่ ป ระชุ ม ได้มี มติตั้ ง  พลอากาศเอก พันธ์ภั กดี   พัฒนกุล  เป็นกรรมาธิ การ 
ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุม
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